

Số: /TB-UBND

Châu pha, ngày tháng năm

THÔNG BÁO

Kết luận tại cuộc họp giao ban Ủy ban định kỳ tháng 11/2019

-----&-----

Ngày 12/11/2019, ông Trần Đình Ôn – Chủ tịch UBND xã đã chủ trì cuộc họp giao ban Ủy ban định kỳ tháng 11/2019. Tham dự cuộc họp gồm có: đại diện Lãnh đạo UBMTTQ, các đoàn thể, tổ chức Hội và toàn thể cán bộ, công chức, không chuyên trách xã, các ông, (bà) Trưởng thôn; Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Quản lý chợ, Trạm Y tế xã.

Tại cuộc họp, ông Trần Đình Ôn – Chủ tịch UBND xã thông qua Dự thảo Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 11 tháng đầu năm 2019 và triển khai Nghị quyết Đảng ủy, Kế hoạch UBND xã tháng 12/2019.

Nhìn chung các Khối, ngành, các bộ phận chuyên môn và các thôn đã triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ tháng 11/2019 đảm bảo đạt kết quả mà Nghị quyết Đảng ủy, Kế hoạch UBND xã đề ra. Tuy nhiên bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

Việc triển khai kế hoạch nạo vét, phát quang khai thông kênh mương chưa đảm bảo yêu cầu.

Lĩnh vực Thống kê chưa phối hợp với các thôn rà soát, thống nhất đối tượng để tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch xác định đối tượng thu quỹ Phòng chống thiên tai năm 2019.

Công tác thu quỹ chưa được quan tâm, đặc biệt là thu thuế phi nông nghiệp chưa đạt kế hoạch.

Việc rà soát, cập nhật người dân tham gia bảo hiểm Y tế đối với các thôn còn chậm, chưa đảm bảo thời gian khó khăn cho công tác tổng hợp.

Đề nghị trung lãnh đạo, điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong tháng 12/2019; đề nghị các Khối, ngành, các thôn khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng ủy và Kế hoạch của UBND xã; bên cạnh đó yêu cầu các Khối, ngành, các thôn và cán bộ, công chức, không chuyên trách xã cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

* Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ:

1. Đối với dự thảo Quyết định quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

Hội nghị cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tuy nhiên đối với xã loại I xem xét bổ trí thêm 01 Công chức Tài chính – Kế toán vì hiện nay khối lượng công việc Tài chính – Kế toán của cấp xã khá lớn, 01 chức danh Công chức Tài chính – Kế toán rất khó khăn để đảm nhiệm được nhiệm vụ.

2. Đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

Hội nghị cơ bản nhất trí đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tuy nhiên cần xem xét sớm cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách vì có một số nội dung công việc tương đồng với nhiệm vụ của Công chức, đồng thời xem xét chức danh Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để đảm bảo theo Điều lệ của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Giao cho công chức Văn phòng – Thống kê tổng hợp các ý kiến đóng góp vào Dự thảo, phối hợp với cán bộ Tổ chức Chính quyền tham mưu UBND xã văn bản góp ý gửi UBND Thị xã.

* **Công tác Cải cách hành chính:** Các cán bộ, công chức được phân công phụ trách các tiêu chí, tiêu chí thành phần tập trung kiểm tra, rà soát, hoàn thành các báo cáo và khăn trương cập nhật đầy đủ các tài liệu kiểm chứng lên phần mềm chấm điểm CCHC năm 2019 đảm bảo đúng nội dung, thời gian quy định.

Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc tại cơ quan, thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh phòng làm việc, sắp xếp hồ sơ gọn gàng, khoa học; thực hiện tốt các quy định về chế độ làm việc tại cơ quan, trong giờ làm việc phải đeo thẻ cán bộ, công chức theo quy định. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

*** Đối với lĩnh vực Kinh tế:**

- Chỉ đạo Công chức Thống kê phối hợp với các thôn rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh, lao động ngành nghề, cơ sở chăn nuôi thảo luận thống nhất số

liệu giao chỉ tiêu KTXH năm 2020 cho các thôn; đồng thời phối hợp với các thôn thống nhất xây dựng Kế hoạch thu quỹ Phòng chống thiên tai năm 2020.

- Chỉ đạo Ban Quản lý chợ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương thực hiện tốt các quy định tại Chợ, tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ tài sản, không đỗ xe ở lòng lề đường gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại chợ.

- Giao ông Trịnh Cao Cường – cán bộ GTTL rà soát, tham mưu UBND xã – Thường trực HĐND xã kết hợp với thôn khảo sát thực tế các tuyến đường hu hỏng theo đề xuất của các thôn để có kế hoạch sửa chữa bằng vốn sự nghiệp năm 2019.

*** Đối với lĩnh vực VHXXH:**

Phối hợp tuyên truyền, bố trí khánh tiết nhân các ngày lễ, tết trong tháng; cử cán bộ chuyên môn tiếp cận và phối hợp với các thôn khảo sát, thống nhất điểm lắp các cụm loa trên địa bàn các thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các hoạt động của các ngành, đoàn thể nhân ngày lễ, tết Dương lịch 2020.

Tăng cường công tác kiểm tra đối với các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ internet, không để phát sinh tệ nạn xã hội.

Thường xuyên nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn, kịp thời hướng dẫn cho các tôn giáo hoạt động đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

*** Quân sự - Công an:**

Tăng cường công tác phối hợp tuần tra canh gác, kiểm soát tình hình, đảm bảo ANTT và TT. ATXH, ATGT; tổ chức phối hợp kiểm tra hành chính đối với các chủ nhà trọ cho thuê, các nhà nghỉ trên địa bàn xã; Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch khám sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ 2020.

Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo ANTT trong dịp cao điểm lễ, noel, tết dương lịch 2020.

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “*an toàn về an ninh, trật tự*” trên địa bàn xã năm 2019.

*** Đối với các thôn:**

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình, hoạt động, các vụ việc xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản, xây dựng trái phép, không phép, các trường hợp có dấu hiệu làm đường, phân lô, san lấp trên địa bàn làm ảnh hưởng đến hệ thống

mương thoát nước,..., báo cáo và phối hợp với các ngành, bộ phận chuyên môn UBND xã để xử lý kịp thời.

- Tiếp tục triển khai thực hiện số 03, 05/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp kể cả nợ thuế tồn đọng đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch.

- Phối hợp rà soát, thống nhất các đối tượng được miễn đóng quỹ theo quy định để triển khai thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2020.

- Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019, kế hoạch năm 2020; tổ chức họp bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

* **Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã:** Phối hợp với UBND xã, các đơn vị thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các phong trào: xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ...; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tham gia đề án thu gom rác nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Phối hợp tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh tả Heo Châu phi; dịch sốt xuất huyết trong mùa mưa.

Đề nghị các đoàn thể phối hợp với các thôn làm tốt công tác xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình, đúng mục đích; sử dụng hiệu quả vốn vay.

Trên đây là Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban Ủy ban định kỳ tháng 11/2019. yêu cầu các Khối, ngành, cán bộ, công chức, không chuyên trách xã và các thôn thực hiện nghiêm những nội dung trên./.

Nơi nhận:

- TTr. Đảng ủy – HĐND xã (b/c);
- MTTQ, các đoàn thể xã (p/h);
- CT, các Phó Chủ tịch;
- CA-QS xã (t/h);
- CB, CC, KCT xã (t/h);
- Ban Thanh tra ND xã (p/h);
- Các thôn (t/h);
- Trạm Y tế xã;
- BQL chợ
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Đình Ôn